

ข้อมูลนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ประเภท อปท.	อปท.	ชื่อนวัตกรรม/โครงการ	ประเภท	ชื่อผู้รับผิดชอบ นวัตกรรม/โครงการ	เบอร์ติดต่อ	ปีที่ทำ	รางวัลที่ได้รับ		วัตถุประสงค์	รายละเอียด	อิทธิพลภาพ	
										ปีที่ได้รับ รางวัล	ชื่อรางวัล			รูปภาพ	รายละเอียด
1	สมุทรสงคราม	เมืองสมุทรสงคราม	อบต.	บ้านปรก	ลุงถั่ว 5 สี	กิจกรรม	ชมรมผู้สูงอายุ สถานีนอนามัยบ้านปรก		2562			เพื่อส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคให้กับผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดี ต้องขอชื่นชมนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ของอบต.และสถานีนอนามัย ที่นำถั่ว 5 สี 5 ชนิด มาปรับใช้ในการบริหารมือ นิ้ว คลายอาการปวด หรือเกร็ง จากนิ้วล็อค ได้ และลดการใช้ยาแก้ปวด ยาหลายกลายเนื้อ และพบว่าผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้นอย่างมาก นับเป็นตัวอย่งที่ประสบความสำเร็จอีกแห่งหนึ่งจาก กปท.	ชมรมผู้สูงอายุ และสถานีนอนามัยฯ ได้คิดค้นนวัตกรรมการทำถั่วถั่ว 5 สี ที่ทำจากถั่ว 5 สี คือ ถั่วขาว ถั่วเขียว ถั่วแดง ถั่วดำ ถั่วเหลือง มาใส่ในถุงเท้า มัดปากถุงที่เป็นนวัตกรรม ใช้ถุงนี้ในการบริหารมือ นิ้ว คลายอาการปวด หรือเกร็ง หรือจากนิ้วล็อค และกิจกรรมการตรวจสุขภาพ การบริหารร่างกาย ที่มาทำร่วมกับเด็กนักเรียน ในการมาเรียนรู้อานดูแลพื้นที่ การทำทันตกรรมของสถานีนอนามัยบ้านปรก ที่ให้บริการ ตรวจ อุด ขูดหินปูน อุดถอนฟัน	https://info.d	
														https://info.d	
2	สมุทรสงคราม	เมืองสมุทรสงคราม	อบต.	บ้านปรก	กองทุนบุญสวัสดิการ วันละบาทตำบลบ้านปรก	กระบวนการ	นายพิชัย พวงเปีย	0812920650	2552			(1) ส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักออมเงิน เพื่อแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (2) เพื่อจัดสวัสดิการแก่สมาชิกตลอดชีวิต ในเรื่องการเกิด การแก่การเจ็บ การตาย (3) เพื่อให้เกิดคุณธรรม ความสามัคคีมีน้ำใจร่วมกันแก้ไขปัญหา สร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีแก่สมาชิก (4) เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง มีองค์กรที่คอยช่วยเหลือเมื่อเกิดความเดือดร้อนหรือจำเป็น	(1) สมาชิกต้องนำส่งเงินออมวันละ1 บาทต่อคน (2) สมาชิกจะต้องนำส่งเงินออมเป็นประจำ ทุกเดือน จนกระทั่ง เสียชีวิตหรือลาออก (4) หากสมาชิกขาดส่งเงินออมในเดือนใด จะต้องนำส่งย้อนหลังพร้อมกับเดือนถัดไป ทั้งนี้ยังได้รับ สวัสดิการตามปกติยกเว้นกรณีขาดส่งเงินออมติดต่อกันเกินกว่า3เดือน (5) หากสมาชิกยื่นความจำนงขอลาออกและได้รับอนุมัติ กองทุนจะไม่คืนเงินออมให้ ยกเว้นเงิน ออมที่ชำระล่วงหน้าหลังเดือนที่ลาออก	https://info.d	

3	สมุทรสงคราม	เมืองสมุทรสงคราม	อบต.	บ้านปรก	บ้านริมคลองโฮมสเตย์	การบริการ	คุณธิรดา เอกแก้วน้ำชัย	0891702904	2547		รางวัลมาตรฐานโฮมสเตย์	เปิดให้บริการที่พักในรูปแบบของโฮมสเตย์ ที่ให้คุณได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ แบบชาวบ้านริมสองฝั่งคลอง เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบชาวจังหวัด สมุทรสงคราม ที่ยังส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	เป็นชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	https://info.d	
										2553	รางวัลอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 8			https://info.d	
														https://info.d	
4	สมุทรสงคราม	เมืองสมุทรสงคราม	อบต.	บ้านปรก	โครงการหวานอย่างมีหวัง	ผลิตภัณฑ์	นายปรีชา เจียบθυ	0805895862	2559			อ.ปรีชา จะเป็นผู้ออกกล่าวเล่าความ สิ่งตำนานที่ยังมีชีวิตของน้ำตาล มะพร้าวให้ฟัง นอกจากนี้ การที่เราเข้า มาก่อตั้งโครงการหวานอย่างมีหวัง เป้าหมายหลัก ๆ ก็อย่างที่กล่าวไป ข้างต้น คือ ต้องการให้ภูมิปัญญาไทยให้ เกิดประโยชน์ เพื่อให้เราเติบโตไป เรื่อย ๆ ดังนั้น จึงอยากเชิญชวนชาว อัมพวามาเป็นแนวร่วมของเรา และเรา ก็ยินดีเข้าไปนำเสนอแนวคิดให้ตลอด เคยได้รับรางวัลนวัตกรรมใหม่ เราไม่ ต้องการรางวัลเหล่านี้ แม้เราจะต้อง สื่อสารกับชุมชนนานแค่ไหน ก็ปีก็ไม่ สำคัญ เนื่องด้วยจุดประสงค์หลัก คือ ต้องการพัฒนาให้เกิดคุณค่าต่อทุก ๆ ฝ่ายเท่านั้น	หนึ่งในผู้นำชุมชนบ้านสมทวน จังหวัดสมุทรสงคราม และหัวเรือหัวแรงสานภูมิ ปัญญาไทยสู่ผลิตภัณฑ์น้ำตาล มะพร้าว อาจารย์ปรีชา เจียบ θυ เล่าว่า น้ำตาลมะพร้าวเป็น ผลผลิตที่เกิดจากการนำภูมิ ปัญญามาพัฒนา เนื่องจากว่า ช่วงนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงทา สภาพแวดล้อม เลยทำให้ มะพร้าวลดลง ผู้คนก็เริ่มละทิ้ง ปัญหานี้ไป ดังนั้น เลย ตัดสินใจนำมะพร้าวกลับมา สร้างประโยชน์ พร้อมทั้ง รวมกลุ่มภายในชุมชน จังหวัด สมุทรสงคราม ปลุกมะพร้าว แบบกรังสวน ส่งผลให้ ระบบนิเวศดี	https://info.d	
														https://info.d	
														https://info.d	